



Công tác kiểm tra, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

(*Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra*).

Phóng viên: Để bảo đảm “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện Lạng Sơn còn nhiều khó khăn, đồng chí cho biết tỉnh đã chủ động thực hiện những giải pháp chính nào?

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm: Năm 2020, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có (thiên tai, dịch bệnh) đã ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, đề ra các



mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao, sát với tình hình của tỉnh. Với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020. Các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; lựa chọn các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trọng tâm của các sở, ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo bước đột phá, lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ



sở, trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Song song với chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường các biện pháp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh qua biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát, tăng cường phòng, chống dịch bệnh đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có việc không cho lái xe các tỉnh khác trong vùng có dịch được lái xe sang Trung Quốc. Trong tình hình đó, tỉnh Lạng Sơn đã có

sáng kiến thành lập đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, chính vì vậy hoạt động thông quan hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu cơ bản vẫn được duy trì, không bị gián đoạn, hàng ngày thông quan được khoảng 1.000 xe. Đây là một trong các giải pháp tích cực vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó năm 2020, kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có bước tăng trưởng dương (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 2,09%). Thu ngân sách đạt 7.117 tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 21,7% so với dự toán Trung ương giao; trong 18 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra; thực hiện cơ bản hoàn thành 17/17 nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020 thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo Nghị quyết số 101-NQ/TU, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2021 được dự báo sẽ có nhiều cơ hội và thách thức đan xen, trong đó những khó khăn và suy giảm kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ còn kéo dài,

tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để thực hiện được mục tiêu kép đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021. Cụ thể như sau:

Một là, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là sau Đại hội Đảng toàn quốc; trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, để kịp thời có những giải pháp, định hướng phù hợp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tiếp tục tạo nguồn và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai đồng bộ các nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ sau đại hội, trọng tâm là nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai là, tiếp tục xác định thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong công tác phòng, chống dịch cần chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là

thực hiện “5K”; thực hiện tốt công tác quản lý cách ly y tế tại các cơ sở quân đội, khách sạn, cơ sở y tế và nơi lưu trú; tổ chức rà soát chặt chẽ, truy vết thần tốc, xét nghiệm kịp thời các trường hợp có nguy cơ, trường hợp đến, về từ vùng có dịch, người nhập cảnh trái phép, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong phát triển kinh tế - xã hội cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu. Xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu, cụm công nghiệp, khởi công thực hiện các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện các

biện pháp kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên đất, quản lý quy hoạch, xây dựng, môi trường.

Ba là, tiếp tục xây dựng, củng cố thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức. Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quản lý tốt thị trường nội địa. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đặc biệt là với Quảng Tây (Trung Quốc). Tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt những vi



phạm về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quy hoạch và môi trường. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao, phát huy trách nhiệm, vai trò gương mẫu và sự quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Phóng viên: Đảng bộ tỉnh xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nào để kịp thời ngăn ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên?

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm: Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Điều này được thể hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Quy định số 29-QĐ/TW,

ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Ban hành Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cụ thể hóa thành chương trình kiểm tra, giám sát từng năm để thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp ban hành đầy đủ hệ thống văn bản về công tác kiểm tra, giám sát. Nổi bật trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 3/8/2017 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; ban hành các quy định về tổ chức, hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy trình kiểm tra, quy trình giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy. Thường xuyên quan tâm kiện toàn UBKT các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra,

giám sát của Đảng có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ.

Căn cứ Điều lệ Đảng và từ thực tiễn tại tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế sự trùng lặp nội dung, đối tượng giữa hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra nhà nước và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân; giám sát được mở rộng toàn diện. Đặc biệt là tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, như: Công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính, công tác cán bộ, bước đầu thực hiện giám sát việc kê khai và minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, góp



phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời từ kết quả kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy đảng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sát với tình hình thực tế của tỉnh.

Phóng viên: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025; và tiếp tục được tăng cường như thế nào trong thời gian tới đối với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Lạng Sơn?

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm: Ngay từ đầu năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Hướng dẫn số 07, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, tính đến ngày

16/8/2020, các đảng bộ cấp huyện và tương đương đã tổ chức xong đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (cấp cơ sở tổ chức xong đại hội trước ngày 12/6/2020), bảo đảm theo đúng quy định và kế hoạch đề ra, từ ngày 25/9/2020 đến 27/9/2020 Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian tới, để phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các quy định, quyết định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến thực sự trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Hai là, tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát để chỉ đạo, thực hiện thống nhất, có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm phải sát với tình hình thực tiễn và có tính khả thi. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực, xác định có trọng



tâm, trọng điểm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương... Chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động giám sát nắm chắc tình hình đảng viên và những người ngoài Đảng là nguồn nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bố trí cán bộ tham dự các hội nghị góp ý, lấy ý kiến của cử tri nơi những người được giới thiệu ứng cử cư trú.

Bốn là, chỉ đạo UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và các ban, ngành liên quan thực hiện tốt việc tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ cấp ủy giao; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản... Tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân và đảng viên, tập trung giải quyết kịp thời đơn,

thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đảng viên là nguồn nhân sự giới thiệu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và về các cơ quan tổ chức thực hiện công tác bầu cử để kịp thời phân loại, xử lý, giải quyết theo Hướng dẫn số 13, ngày 2/12/2020 của UBKT Trung ương hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát với mục tiêu là phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. □

Trọng Đức (thực hiện)

Hội nghị giao ban trực tuyến... (Tiếp theo trang 5)

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng. Kịp thời công khai kết quả các kỳ họp của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Thông báo kết luận số 226, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư để nhân dân biết, theo dõi, giám sát, góp

phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những nội dung công

tác trọng tâm của UBKT các cấp trong nhiệm kỳ này.

Thứ sáu, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. □

Minh Ngọc